

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp - Khóa 19

TT	Họ và tên học viên	Tên đề tài	Giáo viên hướng dẫn	Địa chỉ
1	Lê Công Biện	Một số phương trình hàm kiểu giá trị trung bình	PGS. TS. Nguyễn Sum	Đại học Quy Nhơn
2	Ngô Thị Mỹ Bình	Phương pháp hàm số trong giải phương trình và bất phương trình	TS. Mai Thành Tấn	Đại học Quy Nhơn
3	Nguyễn Thành Đạt	Làm chặt một số bất đẳng thức về tích phân và áp dụng	TS. Vũ Tiến Việt	Học viện ANND - HN
4	Hồ Thị Điểm	Phương pháp lượng giác trong bất đẳng thức đại số và hình học	GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu	ĐH KHTN Hà Nội
5	Trần Đông	Một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức lượng giác	TS. Nguyễn Thái Hòa	Đại học Quy Nhơn
6	Võ Thùy Dương	Một số thuật toán tô màu đồ thị	TS. Lâm Thị Thanh Tâm	Đại học Quy Nhơn
7	Nguyễn Ngọc Duy	Một số ứng dụng của lý thuyết tổ hợp vào giải các bài toán số học	TS. Nguyễn Thanh Diệu	Đại học Vinh
8	Lê Thị Hồng Hạnh	Lược đồ Voronoi và ứng dụng	TS. Ngô Lâm Xuân Châu	Đại học Quy Nhơn
9	Lê Xuân Hòa	Bất đẳng thức và các bài toán cực trị trong lớp hàm phân thức	GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu	ĐH KHTN Hà Nội
10	Phan Hồng Huệ	Một số phương pháp giải phương trình đồng dư	TS. Trần Đình Lương	Đại học Quy Nhơn
11	Đoàn Thị Ngọc Huyền	Ứng dụng lượng giác để giải các bài toán đại số	TS. Trần Lương Công Khanh	Sở GD-ĐT Bình Thuận
12	Phan Văn Lâm	Một số tính chất của hệ điểm trong mặt phẳng và áp dụng	TS. Trịnh Đào Chiến	Cao Đẳng SP Gia Lai
13	Nguyễn Thị Thanh Lanh	Giải một số bài toán sơ cấp bằng phương pháp xác suất	TS. Nguyễn Thanh Diệu	Đại học Vinh

14	Nguyễn Thị Hồng	Liễu	Định lý Helly, Bổ đề Sperner và một số ứng dụng	TS. Đào Văn Dương	Dương	ĐH Xây dựng Miền Trung
15	Trần Thị Hồng	Loan	Giải một số bài toán đại số và hình học bằng phương pháp sử dụng hình ảnh	TS. Lê Công Trình	Trình	Đại học Quy Nhơn
16	Nguyễn Thái	Lợi	Một số vấn đề về lượng giác trong chương trình toán phổ thông theo định hướng trắc nghiệm	TS. Mai Thành Tấn	Tấn	Đại học Quy Nhơn
17	Lê Thị Yến	Ly	Về bất đẳng thức tích phân của Feng Qi và một số vấn đề liên quan	TS. Vũ Tiến Việt	Việt	Học viện ANND - HN
18	Lê Văn	Lý	Một số định lý trong toán rời rạc và áp dụng	TS. Trịnh Đào Chiến	Chiến	Cao Đẳng SP Gia Lai
19	Nguyễn Văn	Nay	Tô màu cạnh của đồ thị	TS. Trần Đình Lương	Lương	Đại học Quy Nhơn
20	Nguyễn Thị	Nhung	Giới hạn của dãy tích phân	TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương	Thương	Đại học Quy Nhơn
21	Lương Thị Hoa	Nữ	Lý thuyết đồng dư và một số áp dụng	TS. Trần Lương Công Khanh	Khanh	Sở GD-ĐT Bình Thuận
22	Nguyễn Thị Kiều	Oanh	Một số bài toán nhận dạng tam giác	TS. Vũ Tiến Việt	Việt	Học viện ANND - HN
23	Lê Thị Kim	Oanh	Tính ổn định của một số lớp phương trình sai phân phi tuyến	PGS. TS. Đinh Công Hương	Hương	Đại học Quy Nhơn
24	Đỗ Minh	Phúc	Một số ứng dụng của định lý Pascal trong hình học sơ cấp	TS. Trần Lương Công Khanh	Khanh	Sở GD-ĐT Bình Thuận
25	Nguyễn Thị Mỹ	Phúc	Một số tính chất số học của đa thức với hệ số nguyên	GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu	Mậu	ĐH KHTN Hà Nội
26	Trần Ngọc	Quân	Một số vấn đề về đa thức và ứng dụng trong giải toán sơ cấp	TS. Lương Đăng Kỳ	Kỳ	Đại học Quy Nhơn
27	Lâm Thị Tiên	Son	Một số phương pháp giải các bài toán tổ hợp	PGS. TSKH. Huỳnh Văn Ngải	Ngải	Đại học Quy Nhơn
28	Phạm Thị Tuyết	Sương	Sự tồn tại nghiệm tuần hoàn của một số lớp phương trình sai phân và áp dụng	PGS. TS. Đinh Công Hương	Hương	Đại học Quy Nhơn
29	Trần Nhật	Tân	Một số vấn đề về hàm lồi và bất đẳng thức hình học	TS. Đào Văn Dương	Dương	ĐH Xây dựng Miền Trung
30	Lữ Thị Lê	Thạnh	Giới hạn của dãy truy hồi phi tuyến	TS. Nguyễn Ngọc Quốc Thương	Thương	Đại học Quy Nhơn
31	Trần Thị Hoài	Thương	Tính ổn định nghiệm của phương trình hàm Cauchy	PGS. TS. Nguyễn Sum	Sum	Đại học Quy Nhơn

32	Lê Thị Uyên	Thương	Số phức và ứng dụng trong giải toán phổ thông	TS. Lê Đức Thoang	Đại học Phú Yên
33	Bùi Vĩnh	Tín	Phương trình hàm Hosszú và tính ổn định nghiệm	PGS. TS. Nguyễn Sum	Đại học Quy Nhơn
34	Tạ Chí	Tĩnh	Một số vấn đề về nghiệm và tính không âm của đa thức lượng giác	TS. Lê Thanh Hiếu	Đại học Quy Nhơn
35	Nguyễn	Tốt	Số điểm nguyên trong đơn hình	TS. Trịnh Đức Tài	Đại học Đà Lạt
36	Phạm Đình	Trân	Một số dạng toán về bất đẳng thức và cực trị trong số học	GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu	ĐH KHTN Hà Nội
37	Cao Huyền	Trân	Một số bất đẳng thức cho các giá trị trung bình và hàm m -lồi hai biến	PGS. TS. Thái Thuận Quang	Đại học Quy Nhơn
38	Nguyễn Thị Thu	Trang	Một số vấn đề về hàm số mũ và lôgarit trong chương trình toán phổ thông	TS. Mai Thành Tấn	Đại học Quy Nhơn
39	Dương Nguyễn Hoàng	Trọng	Một số phương pháp giải phương trình hàm	TS. Lương Đăng Kỳ	Đại học Quy Nhơn
40	Nguyễn Thành	Trưởng	Một số vấn đề về sự hội tụ và xấp xỉ tiệm cận của dãy số	TS. Nguyễn Hữu Trọn	Đại học Quy Nhơn
41	Nguyễn Phương	Tú	Một số bất đẳng thức hình học có trọng và áp dụng	PGS. TS. Đinh Thanh Đức	Đại học Quy Nhơn
42	Bùi Thanh	Tuấn	Một số bất đẳng thức hình học đối với điểm trong của tam giác	PGS. TS. Đinh Thanh Đức	Đại học Quy Nhơn
43	Huỳnh Quang	Tuyển	Đa thức Chebyshev và áp dụng	TS. Trịnh Đào Chiến	Cao Đẳng SP Gia Lai
44	Trương Văn	Vạn	Giải các bài toán hình học phẳng bằng các phương pháp khác nhau	TS. Lê Công Trình	Đại học Quy Nhơn

Bình Định, ngày tháng năm 2017

Trưởng Khoa

PGS.TS. Thái Thuận Quang